

BÁO CÁO

Kết quả thẩm tra các báo cáo của UBND huyện, Tòa Án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện trình tại kỳ họp thứ Mười, HĐND huyện, khoá VII, nhiệm kỳ 2016-2021

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định và sự phân công của Thường trực HĐND huyện, Ban Pháp chế HĐND huyện đã tiến hành thẩm tra các báo cáo của UBND huyện, TAND huyện, VKSND huyện, Chi cục THADS huyện, thẩm tra các dự thảo nghị quyết của HĐND huyện trình tại kỳ họp thứ Mười.

Ban Pháp chế HĐND huyện báo cáo kết quả thẩm tra cụ thể như sau:

Phần thứ nhất

THẨM TRA CÁC BÁO CÁO

Ban Pháp chế cơ bản nhất trí với những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại, những nhận định, đánh giá cũng như những giải pháp trong thời gian đến trong các báo cáo của UBND huyện, VKSND, TAND và Chi cục thi hành án dân sự huyện. Đồng thời, nhận định đánh giá như sau:

I- Báo cáo số 596/BC-UBND ngày 13/12/2019 của UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 (lĩnh vực nội chính).

Ban Pháp chế nhất trí với những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong báo cáo.

Năm 2019 tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản được giữ vững, tội phạm hình sự giảm¹ so với năm 2018, UBND các xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về AN-TT, đã sắp xếp Công an chính quy về làm Trưởng công an 3 xã² và thị trấn; công tác quốc phòng quân sự địa phương luôn được đảm bảo, củng cố và tăng cường; công tác tư pháp có chuyển biến tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, công dân trong việc thực hiện công chứng, chứng thực, hộ tịch; công tác tuyên truyền PBGDPL và hòa giải ở cơ sở có nhiều đổi mới; bộ máy các cơ quan chuyên môn và chính quyền cơ sở hoạt động chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, công tác cán bộ, công chức, viên chức, công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm thực hiện

¹ Năm 2019 xảy ra 28 vụ, giảm 11 vụ so với năm 2018 (28/39 vụ)

² Xã Lơ Ku, Kông Long Khong, Sơn Lang.

đúng quy định, kịp thời; công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Tuy nhiên tội phạm về kinh tế, môi trường³, tội phạm ma túy⁴ tăng so với năm 2018, tình hình tai nạn giao thông có phần nghiêm trọng hơn, việc duy trì kế hoạch kiểm tra, báo cáo công tác tạm trú, tạm vắng một số xã chưa thường xuyên; quản lý, nắm địa bàn một số xã chưa tốt, thanh niên một số làng gây gỗ đánh nhau còn xảy ra, một số xe ô tô 7 chỗ cải hoán còn hoạt động, vận chuyển lâm sản trái phép. Thực hiện cải cách hành chính tại một số cơ quan, một số xã, thị trấn vẫn còn tồn tại, hạn chế; nạn tự tử, tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn xảy ra.

Ban Pháp chế đề nghị UBND huyện cần quan tâm khắc phục những tồn tại hạn chế nêu trên.

II- Báo cáo số 575/BC-UBND ngày 09/12/2019 về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2020

Nhìn chung năm 2019, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững, ổn định; tội phạm hình sự được kiềm chế, giảm 28,2% về số vụ (28/39 vụ) so với năm 2018, nhưng tính chất một số vụ có tính liều lĩnh hơn (sử dụng súng cao su để đòi nợ); tình hình cháy nổ giảm 50% về số vụ (4/8 vụ). Có được kết quả như vậy là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên; triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến GDPL và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường có chiều hướng tăng và diễn biến phức tạp: tội phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, tăng 183,3% về số vụ (17/6 vụ) so với năm 2018; vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm luật tăng 133,3% về số vụ (14 vụ/6 vụ) so với năm 2018; tội phạm ma túy tăng 01 vụ so với năm 2018 (7/6 vụ); tai nạn gia thông tăng cả về số vụ và số người chết⁵; người đồng bào dân tộc thiểu số phạm tội có giảm, nhưng còn ở mức cao; tội phạm là nữ tăng; tội phạm tái phạm và tái phạm nguy hiểm tăng cao. Báo cáo chưa nêu rõ nguyên nhân tăng một số loại tội phạm, để đề ra các giải pháp thích hợp để kiềm chế; tai nạn giao thông, một số tội phạm (tội phạm vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản) và tội phạm tái phạm tăng cao tăng cao, nhưng trách nhiệm của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương chưa được đề cập trong báo cáo.

Ban Pháp chế đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế nêu trên. Tăng cường công tác tuyên truyền

³ Năm 2019 xảy ra 17 vụ, tăng 11 vụ so với năm 2018 (17/6 vụ)

⁴ Năm 2019 phát hiện 7 vụ tăng 1 vụ so với năm 2018 (7/6 vụ).

⁵ Năm 2019 xảy ra 15 vụ, làm 12 người chết, 7 người bị thương (Năm 2018: 8 vụ, 8 người chết, 8 người bị thương)